

สายการบินเอทีฮัดเปิดตัวเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่ประเทศ บราซิล

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ เปิดตัวเที่ยวบินจากกรุงอาบูดาบีมุ่งหน้าสู่เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ซึ่งนับเป็นการเปิดเส้นทางสู่ภูมิภาคอเมริกาใต้ครั้งแรกของสายการบินฯ



เที่ยวบินปฐมฤกษ์ให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารแอร์บัส เอ340-500 สู่อากาศยานนานาชาติกัวยูลฮอส ในวันที่ 1 มิถุนายน เวลา 16.35 น. ณ เวลาท้องถิ่นเมืองเซาเปาโล

การเปิดให้บริการเที่ยวบินใหม่สู่ประเทศบราซิลทำให้ เป็นการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอันดับที่หกของสายการบินฯ อีกทั้งยังเป็นก้าวที่สำคัญทั่วทั้ง BRIC* กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประเทศบราซิลถือเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหกของโลก ซึ่งใหญ่กว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร รวมทั้งเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาใต้ด้วยจำนวนประชากรกว่า 200 ล้านคน

เที่ยวบินใหม่นี้ยังเป็นการริเริ่มเชิงพาณิชย์ของสายการบินฯ กับประเทศบราซิล ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันยาวนาน

ทั้งนี้ เที่ยวบินเชิงพาณิชย์เที่ยวแรกของทางสายการบินเอทีฮัด (สู่เมืองเบรุต) นับย้อนไปเมื่อสิบปีที่แล้ว เป็นการให้บริการแบบเช่าเครื่องบินพร้อมด้วยบุคลากร ซึ่งบริการโดยลูกเรือชาวบราซิล

ลูกเรือและนักบินรุ่นแรกส่วนใหญ่ก็ยังคงทำงานอยู่กับสายการบินเอทีฮัด ซึ่ง ณ ปัจจุบันกลายเป็นสายการบินชั้นนำระดับโลก** ไปแล้วด้วยฝูงบินอันทรงประสิทธิภาพและทันสมัยกว่า 77 ลำ

สายการบินฯ ให้บริการสู่เมืองเซาเปาโลด้วยเครื่องบินโดยสารแอร์บัส เอ340-500 แบบให้บริการสามห้องโดยสาร มีที่นั่งโดยสารทั้งหมดจำนวน 240 ที่นั่ง ประกอบด้วย ชั้นโดยสารชั้นหนึ่ง (Diamond First Class) จำนวน 12 ที่นั่ง

ชั้นโดยสารธุรกิจ (Pearl Business Class) จำนวน 28 ที่นั่ง และชั้นประหยัด (Coral Economy Class) จำนวน 200 ที่นั่ง

* BRIC คือ กลุ่มประเทศที่ประกอบไปด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน

** รางวัล World Travel Awards ประจำปี 2552 2553 2554 และ 2555

บรรยายภาพ: เที่ยวบิน EY191 ของสายการบินเอทิฮัดซึ่งมุ่งหน้าสู่เมืองเซาเปาโลได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ตารางเที่ยวบิน

เที่ยวบิน	เมืองต้นทาง	เวลาออก	เมืองปลายทาง	เวลาถึง	ความถี่	ระยะเวลา
EY 191	กรุงอาบูดาบี (AUH)	08:30 น.	เมืองเซาเปาโล (GRU)	16:35 น.	3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ อ. / พ. / ส.	15 ชั่วโมง 5 นาที
EY 190	เมืองเซาเปาโล (GRU)	18:20 น.	กรุงอาบูดาบี (AUH)	16:05 น. +1	3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ อ. / พ. / ส.	14 ชั่วโมง 45 นาที